



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: พุธที่ 3 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13522

หน้า: 3(ซ้าย)

Col.Inch: 37.40 Ad Value: 33,660

PRValue (x3): 100,980

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ: การแก้ไขปัญหายาเสพติด

บทบรรณาธิการ

การแก้ไขปัญหายาเสพติด

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมมายาวนานไม่ต่ำกว่า 6 ทศวรรษหรือ 60 ปีทีเดียว นับตั้งแต่สมัยที่มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี จนถึงสมัยรัฐบาลปัจจุบันที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบันมีหน่วยราชการที่ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ ตั้งแต่สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการคลัง, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงแรงงาน, กรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือป.ป.ส.

เหตุผลสำคัญที่การแก้ไขปัญหานี้กระทำไปไม่สำเร็จนั้นมีสาเหตุมาจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย คือสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาไม่ได้มีการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง เนื่องจากยาเสพติดนั้นีผลประโยชน์อย่างมหาศาลสร้างรายได้และเม็ดเงินให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นอย่างมากนั่นเอง

เมื่อยาเสพติดมีมูลค่าราคาแพงสร้างเม็ดเงินให้แก่ผู้ผลิตและผู้ค้าในแต่ละปีเป็นวงเงินมากกว่า

1-2 ล้านล้านบาท จึงทำให้การป้องกันและปราบปรามทำได้ยากเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ แหล่งผลิตยาเสพติดรายใหญ่ในปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่รัฐฉานหรือรัฐไทยใหญ่กับรัฐกะฉิ่นในสหภาพเมียนมาโดยมีกองทัพติดอาวุธทำหน้าที่ป้องกันโรงงานผลิต

ทำให้การป้องกันปราบปรามกระทำได้ยาก ตราบใดที่รัฐบาลเมียนมาไม่ปราบปรามอย่างจริงจัง ตราบนั้นปัญหายาเสพติดก็ยังคงเป็นปัญหาที่ประเทศไทยเองไม่สามารถป้องกันและปราบปรามได้ปัจจุบันในไทยเองแม้จะมีการปราบอย่างเต็มที่ก็จะพบว่ามีการลักลอบขนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมไปถึงส่วนท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การค้ายาเสพติดเสียเอง

อีกประเทศหนึ่งที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติด ก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เป็นแหล่งปลูกกัญชา, ใบกระท่อมและฝิ่นดิบดังจะพบว่ากัญชานั้นจะมีชาวลาวปลูกและส่งผ่านประเทศไทยและเวียดนามหรือกัมพูชาออกไปจำหน่ายในตลาดโลกทั้งในออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกาและยุโรป

ประเทศอื่น ๆ ส่วนในซีกโลกตะวันตกที่เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายยาเสพติดอย่างเป็นอุตสาหกรรม ก็คือสาธารณรัฐโคลอมเบียกับสหภาพสาธารณรัฐเม็กซิโก ซึ่งได้แก่ โคนเคน, ยาบ้าและกัญชา โดยตลาดใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาการป้องกันปราบปรามยาเสพติดนั้นแม้องค์การสหประชาชาติจะเป็นเจ้าภาพหลักในการปราบปรามก็จริงแต่ก็ยังไม่สำเร็จเพราะมีเงินรายได้มหาศาลเป็นเครื่องล่อใจอยู่นั่นเอง